

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	กรุงเทพธุรกิจ	53229110	
Date :	Page :	No :	
30 MAR 2553	95		



SIFE Students in Free Enterprise
2010

โครงการดีๆของเด็กไทย
 เพื่อสังคมไทยที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

SIFE เป็นโครงการอาสาพัฒนาชุมชนแนวใหม่สำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีเจตนาให้ทีมที่เข้าร่วมโครงการวางแผนและปฏิบัติโครงการที่
 เน้นการถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ การตลาด การประกอบการ ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน จริยธรรมในการประกอบการ
 และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทีมต้องลงพื้นที่ดำเนินโครงการจริงและนำเสนอผลสัมฤทธิ์และผลการดำเนินงานโครงการต่อคณะกรรมการฯ โดย
 ทอดความรู้อะไรและช่วยชุมชนประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆ โครงการที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง มาชมรวมกันดีกว่า

• ทีม SIFE โรงเรียนนายร้อยพระจุล-
 จอมเกล้าฯ (SIFE CRMA)
 ทีมแชมป์ปี 2548 ในปีที่ทำ "โครงการพัฒนา
 ธุรกิจชุมชนหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์หุบเมย
 จนครุฑนาย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
 ชาวบ้านในหมู่บ้านหุบเมยซึ่งเป็นชุมชน
 รอบข้างของโรงเรียนนายร้อย จ.ปร. ให้มีความ
 เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดำเนิน
 กิจกรรมหลัก 3 โครงการ ได้แก่ Green Walk,
 Grown Up และ Live & Earn โดย Green
 Walk คือกิจกรรมที่นักเรียนนายร้อยเขา
 ชุมชนเพื่อศึกษาวิถีวัฒนธรรมและรับทราบ
 ปัญหาต่างๆของชุมชนโดยมีการนำความรู้
 และประโยชน์การทำการเกษตรอินทรีย์และการ
 ทำปุ๋ยอินทรีย์มาแนะนำชุมชนเพื่อใ
 ทราบถึงประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์และโทษ
 ของสารเคมีในการเกษตร Grown Up เป็น
 กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
 หมู่บ้านในเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของ
 ชุมชนที่จะพัฒนาขึ้นจากการทำการเกษตร
 อินทรีย์ มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความ
 เกี่ยวกับการทำการเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสอน
 การทำบัญชี การออม และปลูกฝังให้เด็กมี
 ส่วนร่วมกับเศรษฐกิจของชุมชน กิจกรรม
 สุดท้ายคือ Live & Earn เพื่อส่งเสริม
 คุณภาพชีวิตของผู้นำและตัวเกษตรกรเอง
 อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแนวคิดทางการ
 เกษตรกรรมมาเป็นเกษตรอินทรีย์แทน เพื่อให้

เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญโดย
 คำนึงถึงผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่ง
 แวดล้อม รวมทั้งการจัดตั้งสหกรณ์เกษตร
 อินทรีย์ชุมชนหุบเมยจึงเป็นการรวมทุนกัน
 ของสมาชิกภายในกลุ่มปุ๋ยกันเองเพื่อใ
 เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในกลไก
 ระบบของสหกรณ์ รู้จักการบริหารจัดการด้าน
 การเงินโดยการออมและการลงทุน เพื่อสร้าง
 โครงการใหม่ความยั่งยืน รวมถึงมีการสอน
 เด็กนักเรียนชั้นประถม 1-6 จากสื่อการสอน
 "เงินทอง ของมีค่า" ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 สำหรับผู้ใหญ่อีกจัดให้มีการอบรมจากสหกรณ์
 รวมถึงจัดตั้งสหกรณ์ปุ๋ยขึ้นอีกด้วย

• ทีม SIFE มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 (SIFE MFU)
 ทีม SIFE MFU ได้จัดทำโครงการพัฒนา
 ชุมชนในปี 2552-2553 นี้ถึง 4 โครงการ โดย 3
 ใน 4 เป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งเริ่มปลาย ปี 2552
 ครอบคลุมเนื้อที่ 3 หมู่บ้านใน ตำบลนางแล
 อ.เมือง จ.เชียงราย อันเป็นที่ใกล้เคียงกับ
 มหาวิทยาลัยซึ่งทำการเกษตรกรรมเป็นหลัก
 โครงการเหล่านี้ได้แก่ "โครงการข้าวเกรียบ
 สับปะรดนางแล" เป็นโครงการพัฒนาการ
 ผลิตข้าวเกรียบสับปะรดตลอดกระบวนการจาก
 สารเคมี โดยจะผลัดกันให้เป็นสินค้าประจำ
 จ.เชียงราย ดำเนินการโดยกลุ่มสตรีในสอง
 หมู่บ้านคือ ม.ป่าขางวิวัฒน์ และม.นางแลใน ใ

เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่แต่ละครัวเรือน
 "โครงการนำข้าวกล้องโร้สารกันเสีย"
 เป็นเครื่องคุ้มครองคุณภาพของกลุ่มสตรีสหกรณ์
 เครือข่ายเมี่ยงบ้านป่าก่อ ซึ่งจะผลัดกันให้เป็น
 สินค้าประจำจ.เชียงราย โดยสร้างช่องทาง
 จัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
 "โครงการหญ้าแฝก" เป็นการช่วยเหลือและ
 ส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
 รักษาหน้าดินเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่
 ฝนชุกนางแลใน ทั้งยังสร้างรายได้เสริมจาก
 การผลิตสินค้าที่ ทำจากใบหญ้าแฝก
 สุดท้ายคือโครงการต่อเนื่องจากทีม SIFE รุ่นที่
 "โครงการแม่ใหม่เวียงเชียงรุ้ง" ซึ่งสนับสนุนการ
 สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มทอผ้าสูงอายุในชุมชน
 ป่าแลให้เกิดความยั่งยืน มีการกระจายสินค้า
 และมีการผลิตผ้าไหมซึ่งมีใช้ต้องการของตลาด
 อย่างแท้จริง

เชิญชวนเป็นกำลังใจทีม SIFE ในการประกวด
 ผลโครงการระดับประเทศ ระหว่างวันที่
 21-23 กรกฎาคม 2553 ที่สถาบันบัณฑิต
 บริหารธุรกิจศึคสินทร์แห่งจุฬาลงกรณ-
 มหาวิทยาลัย

สนับสนุนโดย



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 โทร 02-677-2967-8
 อีเมล coordinator@sifethailand.org
 หรือเว็บไซต์ <http://www.sifethailand.org>